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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดี  
2. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
3. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี  
4. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง    รองอธิการบดี  
5. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม    รองอธิการบดี  
6. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี 
7. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. ดร.เจษฎา จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
18. ดร.สัมพันธ์  สุกใส    แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
19. นายปฏิวัติ  บุญมา    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
20. รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
21. ดร.เอกชัย  เนาวนิช    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
23. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
24. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี (ติดราชการ) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี (ลากิจ) 
3. นายธานี  สมวงศ ์    รองอธิการบดี (ติดราชการ) 
4. ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง    รองอธิการบดี (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร.อดุลย์  หาญวังม่วง    รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดราชการที่จังหวัดภูเก็ต จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  
บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี ได้กล่าวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2565 เม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาส 2 และขอให้ทุกหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี  
ที่ อว 0656.01/1394, 1395, 1396, 1398, และ1402  
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)   

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายประจ า 
(แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ไปด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี  เพื่อให้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.2.3 

 
 

1.2.8 รายงานความก้ าวหน้ าการ
ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่  2 (The 2nd Rajamangala University 
of Technology Suvarnabhumi International 
Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th  
International Symposium on the Fusion 
Science and Technologies 2022 (ISFT2022) 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และขอความอนุเคราะห์ 
คณะทุกคณะ ร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิครั้งที่ 2 (The 2nd  Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi International 
Conference (2nd RUSiCON) และ The 9th   
International Symposium on the Fusion 
Science and Technologies 2022 (ISFT2022) 
อย่างน้อยคณะละ 5 บทความ 

คณะ 6 คณะ ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ให้คณะทั้ง 6 คณะ 
รับทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี  
ที่ อว 0656.01/1402 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

1.2.9 รายงานการด าเนินการจัดท า 
เอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล  
(Digital Transcript) 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบรายงานการด าเนินการจัดท า
เอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Transcript) และมอบส านักส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบใบแสดงผล

ส านักสง่เสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบใบแสดง 
ผลการศึกษาดิจิทัล โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บนโพรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจากผู้ให้บริการ
ใบรับรอง เรียบร้อยแล้ว (ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 514/2565  ลงวันที่ 
28 เมษายน 2565) และด าเนินการจัดส่งส าเนาค าสั่ง 
และเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบใบแสดงผล
การศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

การศึกษาดิจิทัล โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
บนโพรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจาก 
ผู้ ให้บริการใบรับรอง เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 

โพรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจากผู้ให้บริการ
ใบรับรอง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 
13.00 น. - 16.00 น. ชั้น 4 (อาคาร 32) มทร.สุวรรณภูมิ 
ศูนย์หันตรา เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

1.2.10 การด าเนินโครงการ อว.ชวน
อุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม ด้วย ECOLIFE 
application 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ อว.ชวน
อุดมศึกษารัก(ษ์ ) สิ่ งแวดล้อม ECOLIFE 
application ให้นักศึกษาและบุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบด้วย 

ทุกหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี  
ที่ อว 0656.01/1394, 1395, 1396, 1398, และ1402  
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  
3.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติ 

ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณา
ปรับลดค่ าบ ารุ งการศึกษาและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) 
และกองพัฒนานักศึกษา ประสานการด าเนินการ
กับรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  
เจริญกิจธนลาภ) และกองคลัง ในการจัดท า
ข้อมูลตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อน ามาเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งถัดไป   

2. มอบกองพัฒนานักศึกษา หารือกับ 
งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
ว่าหากมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ากิจกรรม
นักศึกษาให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ไปแล้ว คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหรือ

รองอธิการบดี 
(นายสัญญา  ค าจริง)/ 

รองอธิการบดี 
(รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ)/ 

กองพัฒนานักศึกษา/ 
กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดส่งมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ให้ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ
ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/1399, 1400, 1401 
และ1405 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)  

ทั้งนี้  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดท ารายละเอียด 
มาเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อย รายละเอียดปรากฎอยู่ใน
ระเบียบวาระที่ 3.1 (เป็นวาระเพิ่มเติม) 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

สามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร และหาก
ด าเนินการได้ให้น ามาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง 
โดยให้จัดท าข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุม 
อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา
ที่มีผลงานด้านกีฬาและกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. .... 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง  
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 
ส าหรับนักศึกษาที่มีผลงานในด้านกีฬาและ
กิจกรรมดีเด่น พ.ศ. .... ดังนี้ 

1. แก้ไข ข้อ 1 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “หรือ
กีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ” แก้ไขเป็น 
“หรือกีฬาระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ”  

2. แก้ไข ข้อ 3 จากเดิม “นักศึกษาได้รับ
รางวัลชนะเลิศ” แก้ไขเป็น “นักศึกษามีกิจกรรม
หรือผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ” 

3. เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติม “ข้อ 4.3  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย  
การแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ”    

4. มอบกองพัฒนานักศึกษาน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา 
ในอัตราเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาที่มีผลงานในด้าน
กีฬาและกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว และได้น า (ร่าง) ประกาศฯ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเรียบร้อย
แล้ว (ตามหนังสือกองพัฒนานักศึกษา ที่ อว 0656.06/460 
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.6  คณะกรรมการกลั่นกรองการท าผลงาน

ทางวิชาการ 
รองอธิการบดี 

(ผศ. ดร.สาลนิันท์  บุญมี)/ 
กองบริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ 
แจ้งหน่วยงานทั้ง 6 คณะ ให้ด าเนินการเสนอรายชื่อ
บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอมหาวิทยาลยั



6 

 

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี) 
ประสานหารือไปยังกองบริหารงานบุคคล 
ในเร่ืองนี้อีกครั้ง 

พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การเสนอรายชื่อจากหน่วยงานคณะ (ตามหนังสือ 
กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0656.05/792 ลงวันที่  
10 พ.ค. 2565)  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันพุธที่  
27 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2565  เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 

1.2.2  รายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน                        
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการในระบบรายงาน 

ผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsba.c.th)  ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้บริหาร (ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หัวหน้าส านักงาน
คณบดี/สถาบัน/ส านัก หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน) บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นั้น  

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลจึงขอสรุปผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) IDP (นับจ านวนคน) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผน IDP ครบถ้วน ดังนี้   
- กลุ่มผู้บริหาร จ านวน 1 หนว่ยงาน  คือ กสค.  

  - กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กสค. 

 

 

กลุ่ม แผน IDP  ผลการพัฒนาตามแผน IDP ร้อยละ 
ผู้บริหาร 190 17 8.95 
บุคลากรสายวิชาการ 470 120 25.53 
บุคลากรสายสนับสนุน 348 102 30.91 

รวมทั้งสิ้น 990 239 24.14 
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2.  พัฒนาตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (นับจ านวนคน) 

ยังไม่มีหน่วยงานที่พัฒนาครบตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร  

3. จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 ชม.  
   ในปีงบประมาณ (นับจ านวนคน) 

กลุ่ม จ านวน เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 16 0 16 0.00 
ผู้บริหารหน่วยงาน 55 10 45 18.18 
หัวหน้าสาขาวิชา 62 13 49 20.97 
หัวหน้างาน 64 8 56 12.50 

รวมทั้งสิ้น 197 31 166 15.74 
หมายเหตุ  ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   

จ านวนหน่วยงานผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ครบตามเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า 7 ชม. ในปีงบประมาณ  ดังนี้ 

-  ผู้บริหารหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย 1. ตสน. 2. กพ. 3. กบน. 4. กบส. 
-  หัวหน้างาน จ านวน 2 หน่วยงาน  ประกอบด้วย 1. กบส. 2. กสค.   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน                       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีข้อเสนอและ
ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า รายงานผลการพัฒนาบุคลาร (hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จ านวนร้อยละการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลยังต่ าอยู่  เนื่องจากบุคลากร 
ในหน่วยงานอาจจะบันทึกในระบบแล้วแต่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานยังไม่ได้อนุมัติ และเหลือระยะเวลาอีก  
6 เดือน จ านวนร้อยละอาจจะเพ่ิมมากขึ้น 

 

กลุ่ม จ านวน  
พัฒนาตามเกณฑ์ ไม่ครบ 

ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 

ครบ 4 ด้าน  ครบ 3 ด้าน  
ผู้บริหาร 197 20 - 177 10.15 
บุคลากรสายวิชาการ 481 - 14 467 2.91 
บุคลากรสายสนับสนุน 348 - 51 297 14.65 

รวมทั้งสิ้น 1,026 20 65 941 1.95 
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ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากการ 
เก็บข้อมูลรายงานผลการพัฒนาบุคลากรจะเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ซึ่งข้อมูลอาจจะ
ยังไม่ปรากฏตามท่ีท่านประธานแจ้งข้างต้น 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า วิธีการเก็บข้อมูลของ 
กองบริหารงานบุคคลจะเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ทั้งนี้ หากรายงานรอบ 12 เดือน แล้ว
ปรากฎว่าไม่บรรลุตามแผน มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผมจึงเสนอว่าควรเพิ่มการเก็บข้อมูล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร เป็นรอบ 9 เดือน ด้วย เพื่อให้เป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
ในระบบอีกทางหนึ่ง 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) สอบถามเพ่ิมเติมว่า เพราะเหตุใดจึงเริ่มเก็บข้อมูลในรอบ 6 เดือน 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย) กล่าวชี้แจงว่า การที่กองบริหารงานบุคคล

เก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เนื่องจากหากเก็บข้อมูลในรอบ 9 เดือน อาจจะเป็นการใช้ระยะเวลานาน
เกินไป จึงได้ท าการปรับแผนเป็นปีละ 2 ครั้ง เป็นรอบ 6 เดือน แต่หากที่ประชุมเห็นชอบให้เพ่ิมรอบ 9  เดือน  
ทางกองบริหารงานบุคคลก็เห็นชอบตามมติท่ีประชุม 

รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในการเก็บข้อมูล รองอธิการบดีไม่ต้อง
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรใช่หรือไม่ เนื่องจากในรายละเอียดไม่มีรองอธิการบดี  

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย) กล่าวชี้แจงว่า ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง 
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  

รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเอกสารน่าจะมีความผิดพลาด 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย) กล่าวชี้แจงว่า ข้อมูลน่าจะผิดพลาด ทางกอง

บริหารงานบุคคลจะไปด าเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลที่กองบริหารงาน

บุคคลได้จัดท ามานั้นสามารถน าไปใช้บริหารจัดการในด้านใดและมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการน าข้อมูล 
มาแสดงให้ที่ประชุมทราบ ยกตัวอย่าง จ านวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง  
การบริหาร ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 ชม. ในปีงบประมาณ (นับจ านวนคน) จ านวน 16 ท่าน เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 0 คน และ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 16 คน เนื่องจากเป็นภาระของผู้บริหารหลายส่วน บางท่านก็เปิดการอบรมทิ้งไว้เพ่ือครบจ านวน
ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง จึงอยากให้มองว่าเป็นภาระต่อผู้บริหารหรือไม่ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงการเก็บ
ข้อมลูในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) IDP นั้น กองบริหารงานบุคคลจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตอบแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนพัฒนารายบุคคลเดิมใช้ตอบแผนยุทธศาสตร์เหมือนกันในการก าหนดชั่วโมง 
แต่มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลจึงถูกตัดออกจากแผนยุทธศาสตร์ซึ่งกองบริหารงานบุคคลยังคงเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ซึ่งในอนาคตอาจจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตอบ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยและตอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า ตามแผนของมหาวิทยาลัย  
มีตัวชี้วัดอยู่ 111 ตัวชี้วัด เห็นควรให้มีการทบทวนเรื่องตัวชี้วัด เนื่องจากมีความซ้ าซ้อน ซึ่งบางเรื่องก าหนดไว้เพ่ือเป็น
เหตุผลที่เพียงจะใช้ตอบตัวชี้วัด ท าให้สะท้อนกลับมาในตัวเลขของตัวชี้วัด บางเรื่องไม่ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง  
หากมองแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมายสาระส าคัญคืออะไร ผลที่ได้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงอยู่ ทั้งนี้  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2565 นี้ และเห็นควรให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายที่อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ) ได้แถลงไว้ ประกอบกับทิศทางของ
รัฐบาลและส านักงบประมาณมีการปรับปรุงแผนเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวนถึง 111 
ตัวชี้วัด แต่ผลที่ได้จากตัวชี้วัดเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ มหาวิทยาลัยน าผลที่ได้ไปบริหารจัดการเรื่องใด และ 
หากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรแล้ว ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะต้องดีขึ้น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ลดลง  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ และเห็นว่าเรื่องนี้ควรต้องเข้าไปสู่กระบวนการ
ทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในรอบ 5 ปีถัดไป   

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุศนา  อนงค์เวช) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นคณะท างานอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (เริ่มตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
มหาวิทยาลัย เนื่องจากในการพัฒนาตนเองมีทั้ง IDP ซึ่งเป็นเฉพาะส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากบุคลากรต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองเรื่องใดก็สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองใน IDP และพัฒนาให้ได้ตามแผนนั้น โดยน าผลของการพัฒนามาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน ส่วนประเด็นการพัฒนาตนเองที่มีให้เลือกทั้งหมด 7 ด้าน ยกตัวอย่าง ผู้บริหาร
ต้องพัฒนาตนเองให้ครบ 4 ด้าน ทั้งนี้  เราสามารถพัฒนาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและสามารถ 
น าประโยชน์จากการพัฒนาตนเองมาใช้ได้จริงก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หรือแม้กระทั่งบุคลากรสายวิชาการที่จะต้อง 
มีการพัฒนาตนเองในรายวิชาที่ตนเองจะต้องใช้ในการเรียนการสอน Re Skill (กระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่ เพ่ือที่ 
จะท างานได้แตกต่างไปจากเดิม) Up Skill (กระบวนการพัฒนาทักษะใหม่หรือทักษะที่สูงขึ้น) และ New Skill (การเรียนรู้
สิ่งใหม่ ที่เป็นทักษะจ าเป็น ไม่เคยรู้มาก่อน) ถือว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก ส่วนเรื่องการอบรมเพ่ือนับชั่วโมงนั้น
ขึ้นอยู่กับรายบุคคล เรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังต้องใช้บุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรทุกคนต้องเป็นผู้มีศักยภาพหรือต้องสร้างวิธีเพ่ิมมูลค่าของตนเอง
มากกว่ารอรายได้จากนักศึกษา เพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และเห็นด้วยกับการเก็บ
ข้อมูลในรอบ 9 เดือนอีกครั้ง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  
ผมอยากเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่า หลักสูตรที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปพัฒนาตนเองไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตาม  
ตรงตามป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และจ านวนตัวเลขที่มหาวิทยาลัยต้องการจริง ๆ ที่ต้องการให้บุคลากร 
ในส่วนใดมีการพัฒนาด้านใดเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนฐานความรู้เดิมของบุคลากรเป็นอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบจากบุคลากร
ภายในหน่วยงานทุกคนพยายามพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดดังกล่าวเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น แต่ไม่ทราบว่าได้ประโยชน์ 
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จากการพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด หรือมหาวิทยาลัยก าลังจะเสียเวลาหรือเสียทรัพยากรต่าง ๆ กับเรื่องนี้หรือไม่ 
เพราะฉะนั้นการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเป็นเพียงตัวเลขเชิงปริมาณเท่านั้น  แต่ควรจะต้องบอกด้วยว่า 
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาด้านใดเพ่ิมขึ้นและชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรมีทิศทาง 
ในการพัฒนาตนเองที่ถูกทางต่อไป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์)  ที่มองว่ามหาวิทยาลัยเสียเวลาหรือ 
เสียทรัพยากรในด้านต่าง ๆ กับเรื่องนี้มากไปหรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถแปรผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจนได้ 
หรือมหาวิทยาลัยจะพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลใหม่และใช้รูปแบบใหม่ในการพัฒนา โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนา 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งไม่ต้องมาเสียเวลาในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ มากจนเกินไป   

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า หากทุกท่านจ าได้ยุคสมัย
อาเซียนเติบโต มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและใช้งบประมาณในการอบรมเป็นจ านวนเงิน
หลายล้านบาท ประเด็น คือ เมื่อบุคลากรได้รับการฝึกอบรมไปแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเคยจัดทดสอบ TOEIC ให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยและทราบผลคะแนน TOEIC รายบุคคล และรายงาน
ให้กับท่านอธิการบดีทราบโดยจัดเป็นมิติหน่วยงาน ซึ่งจากที่หลาย ๆ ท่านแสดงความเห็นนั้น เป็นเพียงตัวเลขเชิงปริมาณ
เท่านั้น และมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของบุคลากรยังไม่มีความช านาญ หากเป็น 
ภาคธุรกิจจะไม่มีการนับจ านวนชั่วโมงในการพัฒนาคนแต่จะนับที่ระดับ ต าแหน่งนี้ต้องได้ระดับนี้ แม้กระทั่งมาตรฐาน 
ก.พ. การเลื่อนขั้นหรือระดับใช้เกณฑ์เหล่านี้เข้ามาก าหนดว่า ภาษาอังกฤษต้องได้ระดับนี้ คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมใด  
ซึ่งในส่วน IDP ของมหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรทุกคนเลือกเองและในหลายเรื่องไม่ได้ตรงกับความต้องการของ
บุคลากรโดยตรง ขณะเดียวกัน อว.มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงใหม่ 5 ฉบับ ซึ่งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และมีหลายท่านไม่ได้เข้าอบรมฯ  
ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนางานของตนเอง แต่ว่ามหาวิทยาลัยปล่อยให้บุคลากรไปเลือกวิธีอบรม 
ด้วยตนเองนั้น ผลที่ได้อาจจะบรรลุ 100% แต่ผลสัมฤทธิ์ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นหากมีการวางระบบในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องไม่ต้องพัฒนาอะไรมากมายเพียงแต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและเกิดประโยชน์มากกว่า 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
(hrs.rmutsb.ac.th) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และเห็นชอบให้กองบริหารงานบุคคลเพ่ิมการ
เก็บข้อมูลการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (hrs.rmutsb.ac.th) รอบ 9 เดือนด้วย ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับผู้ช่วย
อธิการบดี (นางสาวอุศนา  อนงค์เวช) ในการปรับปรุงและพัฒนาแผน IDP ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 เพ่ือให้บุคลากร 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และมีศักยภาพที่ตรงตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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1.2.3  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายประจ า (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทน์ผา) กล่าวว่า ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน2565 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (320307) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ตามเอกสารแนบ ตารางที่ 5  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า  
(ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ผลการเบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ล าดับ 6) มีผลการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ า ที่ 15.08 ซึ่งต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 
จัดสรรตาม  

พรบ. 
ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบ

เป้าหมายตาม
มติ ครม.Q2 

จัดสรรตาม  
พรบ. 

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบ
เป้าหมายตาม
มติ ครม.Q2 

จัดสรรตาม  
พรบ. 

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบ
เป้าหมายตาม
มติ ครม.Q2 

บาท บาท ร้อยละ บาท บาท บาท ร้อยละ บาท บาท บาท ร้อยละ บาท 
1,126,200 169,865.79 15.08 ต่ ากว่า 18,695,000 0.00 0.00 ต่ ากว่า 19,821,200 169,865.79 0.86 ต่ ากว่า 

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ที่ประชุมรับทราบรายงานผล  
การเบิกจ่ายงบประมาณและรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
และขอให้ทุกหน่วยงานไปด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด นั้น 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายประจ า (ประกอบด้วย ค่าวัสดุการศึกษา และค่าโทรศัพท์รายเดื อนผู้บริหาร) ซึ่งมี
รายละเอียดผลการด าเนินการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับการตัดยอดค่าใช้จ่ายจากงานบริหารและพัฒนา
ระบบ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ที ่

 
 

หน่วยงาน   

 
 

จัดสรร 

รายจ่ายประจ า (ค่าวัสดุการศึกษา/ค่าโทรศัพท์) 
(ไตรมาสที่ 1-2 : 1ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) 

 
ส่วนต่างการ

เบิกจ่าย ตัวเลขเบิกจ่าย กค. ตัวเลขตัดยอด วท. 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1,126,200.00 
 

169,865.79 
 

15.08 
 

630,113.14 
 

55.94 
 

-40.86 
 

1.1 หันตรา 496,200.00 4,169.79 0.84 225,107.49 45.37 -44.53 

1.2 นนทบุรี 400,000.00 136,635.00 34.16 290,174.65 72.54 -38.38 

1.3 สุพรรณบุร ี 230,000.00 29,061.00 12.64 114,831.00 49.93 -37.29 
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2. รายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผลการด าเนินการและ
สถานะ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. เอกสารประกอบการประชุม 
3.1 ตารางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รายจ่ายประจ า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดบั ช่ือรำยกำร จ ำนวน
หน่วย

นับ

วงเงิน

งบประมำณ
จดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธี ศูนยพ้ื์นที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

1 ชุดครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ดิจิทัลมเีดีย  ต ำบลหันตรำ อ ำเภอ

พระนครศรีอยุธยำ จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ

1 ชุด 1,700,000.00  e-bidding หันตรำ วทิยำกำรคอมฯ-มลัติมเีดีย ส่งมอบรับครุภัณฑ์เมือ่ 17 พ.ค.2565

2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรนวตักรรมวสัดุและกำรประยุกต์ ต ำบล

บำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี

1 ชุด 3,500,000.00  e-bidding นนทบุรี วทิยำศำสตร์-นวตักรรมวสัดุ อยู่ระหวำ่งกำรติดต้ัง คำดวำ่จะติดต้ังแล้วเสร็จ

ภำยใน 31 พ.ค.65

3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรกำรวเิครำะห์ข้อมลูธรุกจิอจัฉริยะ ต ำบล

สวนใหญ่ อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี

1 ชุด 3,500,000.00  e-bidding นนทบุรี คณิตศำสตร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ วนัที ่11 เม.ย.2565

4

ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลองหุน่ยนต์อจัฉริยะ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอ

เมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 1,995,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยำกำรคอมฯ

ส่งมอบครุภัณฑ์ 6 พ.ค.2565

5

ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติกำรถ่ำยท ำส่ือดิจิทัลด้วยแขนกลอตัโนมติั 

ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 5,000,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยำกำรคอมฯ

อยู่ระหวำ่งรอส่งมอบ ภำยในเดือน ม.ิย.65

6

ชุดครุภัณฑ์ฝึกทดลอง IoT เพือ่อตุสำหกรรม ต ำบลบำงกระสอ 

อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวดันนทบุรี
1 ชุด 3,000,000.00  

e-bidding นนทบุรี
วทิยำกำรคอมฯ

ตรวจรับครุภัณฑ์เมือ่ 10 พ.ค.2565

ครั้งที่ ศูนย์ สำขำ วงเงินจัดสรร ที่ รำยกำร ว/ด/ป ขอซ้ือ วงเงินขอซ้ือ คงเหลือเงิน

1,126,200 705,308.14 420,891.86

496,200 225,107.49 271,092.51

1 472,200 ค่ำวสัดุกำรศึกษำ 217,431.70 254,768

1.1 หนัตรำ วทิยำศำสตร์ วทห.027/2565 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย ์จ ำนวน 14 รำยกำร 27 ธนัวำคม 2564 44,875.80 427,324.20 เบกิจ่ำยแล้ว 22 เม.ย.65

1.2 หนัตรำ วทิยำศำสตร์ วทห.030/2565 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิย ุจ ำนวน 6 รำยกำร 27 ธนัวำคม 2564 10,346.90 416,977.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสำร

พสัดุ 19 เม.ย. 65)

1.3 หนัตรำ พลศึกษำฯ วทห.033/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีำ จ ำนวน 4 รำยกำร 

(ยกเลิก เนื่องจำกพสัดุแจ้งวำ่รำยกำรวสัดุเปน็ครุภัณฑ์)

27 ธนัวำคม 2564 0.00 416,977.30

1.4 หนัตรำ วทิยำกำรคอมฯ วทห.034/2565 จัดซ้ือวสัดุกำรศึกษำ จ ำนวน 9 รำยกำร 29 ธนัวำคม 2564 17,260.00 399,717.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสำร

พสัดุ 25 เม.ย. 65) ตัดบญัชแีล้ว

1.5 หนัตรำ วทิยำกำรคอมฯ วทห.035/2565 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 12 รำยกำร 29 ธนัวำคม 2564 106,949.00 292,768.30  (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสำร

พสัดุ 25 เม.ย. 65)

1.6 หนัตรำ พลศึกษำฯ วทห.040/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีำ จ ำนวน 3 รำยกำร (ยกเลิก เนื่องจำกพสัดุแจ้งวำ่รำยกำร

วสัดุรำคำสูงเกนิไปใหห้ำร้ำนใหม่หรือปรับรำคำใหม)่

13 มกรำคม 2565 0.00 292,768.30

1.7 หนัตรำ พลศึกษำฯ วทห.056/2565 จัดซ้ือวสัดุกฬีำ จ ำนวน 8 รำยกำร 4 มีนำคม 2565 38,000.00 254,768.30 (ตรวจรับพสัดุแล้ว ส่งเอกสำร

พสัดุ 10 พ.ค. 65)

2 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี 24,000 ค่ำโทรศัพทเ์คลื่อนทีผู้่บรหิำร 7,675.79 16,324.21

2.1 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี วทห.002/2565 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหำรประจ ำเดือน รอบ 8 ส.ค.-7 ก.ย.64 4 ตุลำคม 2564 1,389.93 22,610.07 เขำ้ระบบ Gfmis

2.2 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี วทห.006/2565 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหำรประจ ำเดือน รอบ 8 ก.ย.-7 ต.ค.64 25 ตุลำคม 2564 1,389.93 21,220.14 เขำ้ระบบ Gfmis

2.3 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี วทห.043/2565 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหำรประจ ำเดือน รอบ 8 ต.ค.-7 พ.ย.64 24 มกรำคม 2565 1,389.93 19,830.21 เขำ้ระบบ Gfmis

2.3 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี วทห.061/2565 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหำรประจ ำเดือน รอบ 10 ก.พ.-7 มี.ค 65 22 มีนำคม 2565 1,688.07 18,142.14

2.3 หนัตรำ ส ำนักงำนคณบดี วทห.068/2565 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้บริหำรประจ ำเดือน รอบ 8 มี.ค - 7 เม.ย.65 21 เมษำยน 2565 1,817.93 16,324.21

ศูนยพ์ระนครศรอียธุยำ หนัตรำ

รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย (งบเงินอุดหนุน) พ.ศ.2565

คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

ข้อมูลหน่วยงำนภำยในคณะ หมำยเหตุ



13 

 

 

 

 

 

 

 

 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  

เพ่ือโปรดทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายประจ า  (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่าย
ประจ าปี (แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต่ ากว่าแผนการใช้จ่าย และ
เห็นควรมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าประเด็นนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งถัดไป โดยเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
ร่วมรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่  

27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้ง 
ไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว1325   
ว1326 ว1327 และว1328 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข 

ครั้งที่ ศูนย์ สำขำ วงเงินจัดสรร ที่ รำยกำร ว/ด/ป ขอซ้ือ วงเงินขอซ้ือ คงเหลือเงิน

1 400,000 ค่ำวสัดุกำรศึกษำ 290,174.65 109,825

นนทบุรี พลศึกษำฯ 1.00 วสัดุกำรศึกษำ (กฬีำ) 30 ธนัวำคม 2564 39,800.00 360,200.00 เขำ้ระบบ Gfmis

นนทบุรี วทิยำศำสตร์ 2.00 วสัดุวทิยำศำสตร์ 30 ธนัวำคม 2564 80,993.65 279,206.35 เขำ้ระบบ Gfmis

นนทบุรี คณิตศำสตร์ 3.00 วสัดุคอม (คณิต) 4 มกรำคม 2565 72,546.00 206,660.35 ตรวจรับ 17 ก.พ.2565

นนทบุรี วทิยำกำรคอมฯ 4.00 วสัดุคอมพวิเตอร์ 4 มกรำคม 2565 96,835.00 109,825.35 ตรวจรับ 28 ม.ค.2565

1 230,000 ค่ำวสัดุกำรศึกษำ 190,026.00 39,974

1.1 สุพรรณบรีุ พลศึกษำฯ พ.035 วสัดุกฬีำ จ ำนวน 3 รำยกำร 30 ธนัวำคม 2564 29,061.00 200,939.00 เขำ้ระบบ Gfmis

1.2 สุพรรณบรีุ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ ส.008 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 11 มกรำคม 2565 75,850.00 125,089.00 ตรวจรับ 23 พ.ค.2565

1.3 สุพรรณบรีุ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ ส.021 วสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 17 กมุภำพนัธ ์2565 9,920.00 115,169.00 ตรวจรับ 9 มีค.2566

1.4 สุพรรณบรีุ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ (มัลติมีเดีย) จ ำนวน 3 รำยกำร 29 เมษำยน 2565 54,300.00 60,869.00 รอส่งมอบภำยใน พ.ค.2565

1.5 สุพรรณบรีุ พลศึกษำฯ พ.009 วสัดุกฬีำ จ ำนวน 4 รำยกำร 2 พฤษภำคม 2565 20,895.00 39,974.00 รอส่งมอบภำยใน มิ.ย.2565

ศูนยน์นทบุรี

ศูนยส์ุพรรณบุรี

รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย (งบเงินอุดหนุน) พ.ศ.2565

คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

ข้อมูลหน่วยงำนภำยในคณะ หมำยเหตุ
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ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 61 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ได้จาก QR CODE  
ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

  

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้มาประชุม 
ครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่  4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา
และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม) รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้นค่าธรรมเนียม  
จัดการศึกษา โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา ประสาน 
การด าเนินการกับรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) และกองคลัง ในการจัดท าข้อมูลตัวเลข 
ที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป นั้น 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท ารายละเอียดพิจารณาปรับลดค่าบ ารุงการศึกษาและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณ 
เงินองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

จากยอดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งสิ้น 8,516 คน 
รายรับ  
 - ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา 8,516*500  เป็นเงิน   4,258,000.00 บาท 
 - ค่ากิจกรรมชมรม  8,516*100  เป็นเงิน     851,600.00  บาท 
     ยอดรวม  เป็นเงิน   5,109,600.00  บาท 
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รายจ่าย 
 - ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา 770,976.40+1,430,110 เป็นเงิน  2,201,086.40 บาท 
 - ค่ากิจกรรมชมรม  425,840  เป็นเงิน     425,840.00  บาท 
     ยอดรวม  เป็นเงิน   2,626,926.40  บาท 
คงเหลือเงิน        
 รายรับ         5,109,600.00   บาท 
 รายจ่าย         2,626,926.40   บาท 
     คงเหลือ     2,482,673.60   บาท 

** ยอดนักศึกษาจากข้อมูลการลงทะเบียน  ทั้งสิ้น 8,516 คน  
ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา (500 บาท)      4,258,000.-   บาท 

1. จัดสรรเงินไปยังคณะ   
รายรับ  8,516*250    2,129,000.00  บาท 
รายจ่าย           770,976.40  บาท 
คงเหลือ      1,358,023.60  บาท 

จ านวนเงินจัดสรรตามรายหัวนักศึกษาภายในคณะ 
จ านวน 8,516 คน  

คณะ จ านวน 
นักศึกษา 

ยอดเงินที่ 
ได้รับจดัสรร 

ยอดเงิน 
ที่ใช้จริง 

คงเหลือ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 5 โครงการ 

694*250 173,500 137,200 36,300 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
จ านวน 9 โครงการ 

348*250 87,000 52,310 34,690 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 15 โครงการ 

3,727*250 931,750 481,375 450,375 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไม่ใชง้บประมาณ) 

773*250 193,250 0 193,250 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน 3 โครงการ 

2,450*250 612,500 16,891.40 595,609 

คณะศิลปศาสตร์ 
(จ านวน 4 โครงการ) 

524*250 131,000 83,200 47,800 

รวม 8,516*250 2,129,000 770,976.40 1,358,024.00 
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2. จัดสรรไปยังองค์การนักศึกษา  (จ านวน 26 โครงการ) 
รายรับ  8,516*250     2,129,000.00  บาท 
รายจ่าย      1,430,110.00  บาท 
คงเหลือเงิน          698,890.00  บาท 

 

3. ค่าชมรม (100 บาท) (จ านวน 7 โครงการ)       
 รายรับ 8,516*100         851,600.00  บาท  

รายจ่าย        425,840.00   บาท 
 คงเหลือ        425,760.00   บาท 

จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนจ าแนกตามระดับการศึกษา (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

คณะ หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี รวม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - 269 425 694 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 348 - - - 348 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 522 1,748 516 914 3,727 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 320 - 350 103 773 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 392 - 1,386 672 2,450 
คณะศิลปศาสตร ์ 257 - 168 99 524 

รวม 1,866 1,748 2,689 2,213 8,516 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  
* ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง  นักศึกษารักษาสภาพ 

สรุปยอดเงินคืนนักศึกษาลงทะเบียนจ าแนกตามระดับการศึกษา (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
คณะ 

จ านวน
นักศึกษา  

ยอดเงิน
คงเหลือจาก

คณะ 
(1) 

ยอดเงินคงเหลือ
จากองค์การ
นักศึกษา 

(2) 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

จากชมรม 
(3) 

ยอดเงินที่
ได้รับคืน/ต่อ

คน 
(1)+(2)+(3) 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 694 52 82 50 184 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 348 100 82 50 232 
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,727 120 82 50 252 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 773 250 82 50 382 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 2,450 243 82 50 375 
คณะศลิปศาสตร ์ 524 91 82 50 223 

รวม 8,516     
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1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คืนเงินนักศึกษาคนละ 184 บาท จ านวนนักศึกษา 694 คน รวมเป็นจ านวน 
เงินทั้งสิ้น 127,696.- บาท 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คืนเงินนักศึกษาคนละ 232 บาท จ านวนนักศึกษา 348 คน  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 80,736.- บาท 

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คืนเงินนักศึกษาคนละ 252 บาท จ านวนนักศึกษา 3,727 คน  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 939,204.- บาท 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืนเงินนักศึกษาคนละ 382 บาท จ านวนนักศึกษา 773 คน รวมเป็น 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 295,286.- บาท  

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คืนเงินนักศึกษาคนละ 375 บาท จ านวนนักศึกษา 2,450 คน  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 918,750.- บาท 

6. คณะศิลปศาสตร์ คืนเงินนักศึกษาคนละ 223 บาท จ านวนนักศึกษา 524 คน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
116,852.- บาท 
*ยอดรวมทั้ง 6 คณะ จ านวนทั้งสิ้น   2,478,524.-   บาท จากยอดนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 8,516 คน* 

           ยอดเงินคงเหลือ     จ านวนทั้งสิ้น   2,482,673.60 บาท  
  คืนนักศึกษา 6 คณะ จ านวนทั้งสิ้น  2,478,524.-    บาท          
           ยอดเงินคงเหลือ                           4,149.60    บาท   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณารายละเอียดการคืนเงิน ข้อ 3 ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) และข้อ 4 ค่ากิจกรรม
ชมรม (ภาคการศึกษาปกติ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกันพิจารณารายละเอียด
การคืนเงิน ข้อ 3 ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) และข้อ 4 ค่ากิจกรรมชมรม (ภาคการศึกษาปกติ) 
โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น าเข้ามาเพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาต้องการที่จะให้กองพัฒนา
นักศึกษายืนยันตัวเลขที่ถูกต้อง และได้มีการหารือกับรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขนักศึกษาและจ านวนยอดเงิน ซึ่งแสดงรายละเอียด 
ให้ที่ประชุมทราบแล้ว และในประเด็นที่สองที่มอบให้กองพัฒนานักศึกษาไปด าเนินการสรุปยอดเงินเพ่ือคืนให้กับนักศึกษา 
ทั้ง 6 คณะ ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบ หน้าที่ 7  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า ผมมีสองประเด็น คือ  
มีนักศึกษาบางส่วนที่ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา และมหาวิทยาลัยต้องคืนเงินให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ 
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ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า กรณีนักศึกษาที่ได้รับ
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาทางกองพัฒนานักศึกษาจะไปตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นและเห็นว่า 
ไม่ควรคืนเงินให้กับนักศึกษากรณีดังกล่าว 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า ที่มาของรายรับที่นักศึกษา 
ที่ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาไม่ได้ถูกน ามาคิดรวมอยู่ในนี้ใช่หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ใช่ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เพราะฉะนั้นแสดงว่าคิดจาก

ตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน คือ 8,516 คน นั่นคือข้อสังเกต ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง คือ ประเด็นที่มอบกองพัฒนา
นักศึกษาหารือกับงานกฎหมายและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ว่าหากมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหรือสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ผมของดออกเสียงด้วยสาเหตุนี้ รวมทั้งตัวเลขที่น ามาแสดง
ต่อที่ประชุมยังไม่มีความชัดเจน และมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว ผมเชื่อว่าคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยชุดนี้ไม่น่าจะมีอ านาจและที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ถ้าเป็นในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  
จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นักศึกษาต้องจ่ายตามปกติ  

รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เพราะฉะนั้นกรณีนักศึกษาได้รับยกเว้น  
ค่าบ ารุงการศึกษามหาวิทยาลัยต้องคืนเงินให้กับนักศึกษาในกรณีดังกล่าว  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) สอบถามเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาที่ได้รับ 
การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษามีนักศึกษาที่มีผลงานด้านกีฬาและกิจกรรมดีเด่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ที่ได้รับการยกเว้น  
ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ส่วนนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกเว้นเรื่องกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมดีเด่นก็มีด้วยใช่หรือไม่ และการเก็บเงินมีวิธีการอย่างไร 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า มีนักศึกษาที่มีผลงาน
ด้านกีฬาและกิจกรรมดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาด้วย  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ข้อมูลเรื่องนี้ 
ต้องมีความชัดเจน และผมยังยืนยันว่าอ านาจของคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ อ านาจ
ในส่วนนี้ต้องเป็นอธิการบดี และมติที่ประชุมจะไม่ได้พิจารณาตามนี้ เห็นควรให้ไปหารืองานกฎหมายและนิติการ  
กองบริหารงานบุคคลอีกครั้ง เนื่องจากบางเรื่องคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอ านาจ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องของผลการเรียนดี เด่น จะได้รับการยกเว้น
เฉพาะค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเท่านั้น ส่วนค่ากิจกรรมนักศึกษาต้องช าระเพ่ิม เนื่องจากคณะวิศวกรรมฯ  
มีนักศึกษาในกรณีดังกล่าวและต้องจ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมเติม เพราะฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยจะคืนให้กับ
นักศึกษาต้องคืนเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาให้กับนักศึกษาทุกกรณี 
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ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ผมมีข้อสังเกต 
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ค่ากิจกรรมนักศึกษาไม่ได้อยู่ในอัตราเหมาจ่าย
ใช่หรือไม่  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายมีรายละเอียดปลีกย่อยจ าแนกตามรายการว่ามีค่าอะไรบ้าง อาทิ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศหากจะท าประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็น  
ค่ากิจกรรมนักศึกษาและค่าชมรมสโมสรนักศึกษานั้น จะมีรายละเอียดประกอบอยู่ด้านล่างของประกาศ และจะถูก
เรียกเก็บต่างหาก ซึ่งไม่ได้รวมอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เพราะฉะนั้น
นักศึกษาจะต้องจ่ายค่ากิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นยอดจ านวนนักศึกษา 8,516 คน คือยอดที่ถูกต้อง เนื่องจาก
นักศึกษาทุกคนต้องช าระเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นเรื่องผลการเรียนดีเด่น 
หรือนักศึกษาที่มีผลงานด้านกีฬาและกิจกรรมดีเด่น หรือนักศึกษาพิการ แต่ประเด็นที่ท่านผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ข้อสังเกต คือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอ านาจ 
ให้ความเห็นชอบในการคืนเงินให้กับนักศึกษาหรือไม่  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ที่ผมให้กองพัฒนา
นักศึกษาไปหารือกับงานกฎหมายและนิติการนั้น เนื่องจากหากเป็นองค์คณะการตัดสินบางอย่างไม่มีอ านาจ และ
อ านาจในบางส่วนเป็นของท่านอธิการบดีโดยตรงหรืออาจจะเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นหาก 
ที่ประชุมแห่งนี้ออกมติไปแล้วปรากฎว่าไม่มีอ านาจอาจจะเกิดความผิดได้  

รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ต้องการทราบมติที่ประชุมที่ชัดเจน  
แต่หากมองที่อ านาจการตัดสินใจอาจจะต้องเป็นอ านาจของท่านอธิการบดี และที่ประชุมแห่งนี้จะสรุปประเด็นนี้
อย่างไร  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากวาระนี้น าเข้า 
ที่ประชุมเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และไม่แน่ใจว่านักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วหรือไม่ และเห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษา
รวบรวมข้อมูลนี้เป็นการสรุปมติแบบให้ข้อคิดเห็น เนื่องจากเรื่องเงินไม่น่าจะใช่อ านาจของคณะกรรมการชุดนี้ และ
เห็นควรให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยหากมีผลกระทบเกิดข้ึน 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า เรื่องการตรวจสอบฐานอ านาจควรมีการ
ตรวจสอบ แต่มีตัวอย่างเดิมที่ผ่านมาเรื่องการคืนเงินหรือไม่คืนเงินหรือปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องน าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  ซึ่งเห็นด้วยกับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ว่าคณะกรรมการชุดนี้อาจจะไม่มีอ านาจ แต่หากจะมีมติ
ต้องเป็นข้อเสนอแนะ และเห็นควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและฐานอ านาจให้ชัดเจน  
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า ไม่ขัดข้องเรื่องการตรวจสอบฐานอ านาจ แต่มีข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องของการอนุมัติ 
คืนเงินค่ากีฬาไปแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้และได้ท าการ
จ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในการพิจารณาวาระนี้คณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้จ่าย เนื่องจากยังไม่
มั่นใจในเรื่องของตัวเลข และทางกองพัฒนานักศึกษาได้ไปด าเนินการจัดท าตัวเลขมาให้ ทั้งนี้ เป็นเพียงการ 
ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วท าไมการคืนเงินครั้งที่แล้วคณะกรรมการชุดนี้จึงมีมติให้จ่ายเงินคืนค่ากีฬาให้นักศึกษาได้  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้กลับไปตรวจสอบ
ประกาศการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่ากิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน และควรมีการตรวจสอบฐานอ านาจก่อน  
และจากท่ีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ได้เสนอมานั้น เรื่องนักศึกษาพิการหรือ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการพิจารณาการคืนเงินค่ากีฬาให้กับ
นักศึกษาที่ผ่านมาที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบเห็นควรคืนเงินให้กับนักศึกษา และการคืนเงิน เป็นอ านาจของ 
ผู้มีอ านาจในการคืนเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น  
เพ่ือความรอบคอบ เห็นควรกลับไปหารือว่ากระบวนการใดถูกต้องและท าให้ถูกต้องตามกระบวนการเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดได ้

รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร) เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้มีการพิจารณา
ให้คืนเงินค่ากีฬาให้กับนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ผ่านมาใช้มติแบบใดถึงได้คืนเงินได้ และครั้งนี้ขอให้มีการ
ตรวจสอบตัวเลขให้ชัดเจนและถูกต้องแล้วจึงด าเนินการตามที่เคยคืนเงินค่ากีฬาให้กับนักศึกษา 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) สอบถามเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากการรับเงินของนักศึกษาเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุศนา  อนงค์เวช) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของการคืนเงินนักศึกษาค่ากีฬาที่ผ่านมา
หน่วยงานคณะด าเนินการจัดท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน และได้หารือกับรองอธิการบดี (นายธานี  
สมวงศ์) ว่าจะด าเนินการในทิศทางใด แต่ในส่วนของการคืนเงินรอบที่แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นควรมอบรองอธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) และกองคลัง จัดท าประกาศการคืนเงินให้กับนักศึกษา รวมทั้ง
ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง และมอบกองคลังไปตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่จะคืนเงินด้วย  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ผมเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว และมหาวิทยาลัยด าเนินการด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ท าให้ทางราชการเสียหาย เพียงแต่มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการคืนเงิน หากยังพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องควรแก้ไข 
ให้ถูกต้อง และถ้าเป็นไปได้เห็นควรให้กลับไปท าให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) ให้ความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยต้องการที่จะคืนเงินให้กับนักศึกษา และเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าเรื่องนี้ เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เนื่องจากเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ เห็นด้วยที่จะคืนเงินให้กับนักศึกษาแต่ประเด็น
ข้อเสนอแนะ คือ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดไปตรวจสอบเรื่องตัวเลขและค านวณตัวเลขให้ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบ
เรื่องนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากีฬา เป็นต้น และเห็นควรมอบกองพัฒนานักศึกษา
น าเสนอข้อมูลให้กับผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับประธาน 
ที่ประชุม เนื่องจากการคืนเงินให้กับนักศึกษาคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ติดขัดเรื่องใด และเห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษา
น าเรื่องนี้เสนออธิการบดีพิจารณา เพ่ือน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา
ต่อไป และหากคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมีมติเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์) 
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า จากตัวเลขที่จะต้องคืนเงินให้กับนักศึกษามีความแตกต่างกัน เฉลี่ยตั้งแต่ 184 – 382 บาท 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้วและยังไม่ได้ด าเนินการ และเห็นว่าการคืนเงินจ านวนแบบนี้ต้องมีค าถาม
ตามมาแน่นอนว่าท าไมคณะนี้คืนมาก คณะนี้คืนน้อย ทั้งนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าให้น าจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่จะต้อง
คืนมาถัวเฉลี่ยให้เท่ากันได้หรือไม่หรือท าอย่างไรเพ่ือให้ไม่เกิดค าถามจากนักศึกษา และขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ในประเด็นนี้ด้วย 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากคณะใดที่ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วให้คืนเงินเท่าท่ีเหลืออยู่ และหาก
คณะใดยังไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้คืนเงินเต็มจ านวน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้ว และ
จึงเป็นที่มาของตัวเลขที่กองพัฒนานักศึกษาได้น ามาเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ และหากมีนักศึกษาซักถาม  
เห็นควรให้คณะชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจว่าทางคณะได้มีการด าเนินจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปแล้วและนักศึกษา เอง 
ก็ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้น แต่ก็มีบางคณะที่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาคณะนั้นก็จะได้รับเงินคืนตาม
สิทธิของนักศึกษา  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า สืบเนื่องจากค าถามที่คณะ
ต้องรับภาระไปอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจนั้น เห็นว่าเป็นหน้าที่ของคณะ และคณะที่ยอดคืนน้อยที่สุดนักศึกษา 
น่าจะมีความภูมิใจ เนื่องจากคณะได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาไปแล้ว และเป็นหน้าที่ของคณะที่ต้องท าความเข้าใจ
กับนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นควรคืนเงิน ข้อ 3 ค่ากิจกรรมสโมสรนักศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) และข้อ 4 ค่ากิจกรรม

ชมรม (ภาคการศึกษาปกติ) ให้กับนักศึกษา 
2. มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบเรื่องตัวเลขและ

ค านวณจ านวนเงินให้ถูกต้อง ตรวจสอบนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาทุกประเภท ทุกกรณ ีตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานอ านาจการอนุมัติให้ชัดเจน และน าเรื่องนี้เสนออธิการบดี
พิจารณา เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณา เรื่อง เชิงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
 - ไม่มี - 

4.2  พิจารณา เรื่อง การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา 
 - ไม่มี - 

4.3  พิจารณาเรื่อง การวิจัยและบริการวิชาการ 
 - ไม่มี – 

4.4  พิจารณาเรื่อง การด าเนินงานตามนโยบาย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

4.4.1  สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่4/2565 

ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
จากการประชุมครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2565 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย 
(ติดตามประเด็นเงินกองทนุสวสัดิการ
มหาวิทยาลยั) 

1. รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานตามมตทิี่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
2. รับทราบการด าเนนิการเก่ียวกับเงินกองทุนสวสัดิการ
มหาวิทยาลยั ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างไร 
ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

1.2.3 รายงานสถานะผลการ
ด าเนินงานการใช้พื้นที่ของศูนย์
สุพรรณบุรี ในการจัดหารายได ้

1. รับทราบรายงานสถานะผลการด าเนินงานการใช้พืน้ที่ของ
ศูนย์สุพรรณบุรี ในการจัดหารายได ้
2. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) ประธาน
คณะกรรมการจดัหารายได้ บริหารทรัพย์สนิ และการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลยั น าผลการ
ด าเนินงานการใช้พื้นที่ของศูนยส์ุพรรณบุรี ในการจัดหารายได้ 
ไปศึกษาว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน
อย่างไร และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิพิจารณาต่อไป 

รองอธิการบดี 
(ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) 

และ 
รองอธิการบด ี

(ดร.สุวุฒ ิตุ้มทอง) 

1.2.4 รายงานการด าเนนิการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลไปศึกษามติ 
ที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ซึ่งเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าข้อบังคับ
ทั้ง 3 ฉบับ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร และเห็นควรให้ 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง) 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
 

เร่งด าเนินการโดยด่วน เนื่องจากยังมีบางข้อที่ขัดกับข้อกฎหมาย 
เพราะฉะนัน้ หากมีการด าเนนิการไปโดยคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการอ่ืนใด อาจมีบางข้อที่ไมช่อบ
ด้วยกฎหมายได ้

1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช าระค่าตอบแทนของ 
บริษัท ปตท. น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) โดยเห็นควร 
ให้มีผู้รับผิดชอบในเร่ืองการช าระไม่เป็นไปตามก าหนด และ 
ให้ส านักงานตรวจสอบภายในจดัท าข้อมูลประกอบการพิจารณา
ว่า บริษัท ปตท. น้ ามันและค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ไม่ได้มีการ
ช าระค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงมาแล้วกี่ครั้ง 
ต่อปี และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบส่วนนี้มีการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง 
3. การด าเนนิการตรวจสอบโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบฯ วา่ด้วย
การจดัสวสัดิการภายใน พ.ศ. 2557 ยังมีประเด็นปัญหาว่าระเบียบ
ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยเคยขอความเห็นจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
จ านวน 3 ท่าน และนิติกรอีก 1 ท่าน ซึ่งต่างลงความเห็นวา่
ระเบียบฯ วา่ด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2557 ออกโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะเปน็การออกโดยผู้ไม่มีอ านาจในการ
ออกระเบียบ ดังนั้น หากส านักงานตรวจสอบภายในจะใช้
ระเบียบดังกล่าวในการตรวจสอบ จะต้องพิจารณาว่าระเบียบนี้
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

1.2.6 รายงานสรุปผลและหาแนวทาง
เร่งรัดการรับนักศึกษาประจ าปี 2565 
 

1. รับทราบรายงานสรุปผลและหาแนวทางเร่งรัดการรับ
นักศึกษาประจ าปี 2565  
2. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดงันี้ 
2.1 ควรปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมและเปน็ไปตาม
ความเป็นจริง โดยประมาณการแผนการรับนักศึกษาจากสถิติ 
ที่ผ่านมา รวมทั้งควรหาวธิีการสร้างความเปน็ครูในอาจารย ์
ให้มากข้ึน เพื่อสร้างความผูกพนัทางจิตวิญญาณความเปน็ครู
ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย ์
2.2 ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการก าลังคน
ของประเทศ การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ในรูปแบบใหม่ โดยมหาวิทยาลยัควรมีการติดตามการ
ด าเนินการอย่างใกล้ชิด และสรา้งความร่วมมือจากทุกสว่น 
ในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มก าลัง พร้อมทั้งวางแผน 
ในระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมเร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ไว้  
2.3 ควรมีหน่วยงานที่รับผดิชอบในการหาแนวทางการ
ด าเนินการและเร่งรัดการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเปา้หมาย  
2.4 การด าเนินการให้ได้นักศึกษาเพิ่มข้ึนนัน้ แต่ละคณะจะต้อง
พิจารณาทบทวนว่าต้องมีการด าเนินการอย่างไร เพื่อจูงใจ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาในวัยเรียน
เท่านั้น ให้สนใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความ
พร้อมของแต่ละคณะหรือหน่วยงานทีส่ามารถด าเนนิการได้ 
และหากคณะใดสามารถด าเนนิการได้ก็ให้เร่ิมด าเนินการก่อน  
2.5 ในส่วนของบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ควรจะมีการประชาสัมพนัธห์รือประสานงานไปยงัศิษย์เก่า
ที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
สนใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก  
 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมไปพจิารณาด าเนนิการ และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลยัทราบในการประชมุคร้ังถัดไป 

1.2.7 รายงานผลการเลือกประธานและ
คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 

1. รับทราบผลการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  
2. มอบหมายให้สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการพิจารณา
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองการเร่งรัดการรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็น
การมอบหมายให้ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ในมาตรา 23 
(1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ 
ของมหาวิทยาลัยและปฏบิัติหนา้ที่อื่นตามที่อธิการบดีและ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

1.2.10 รายงานกฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้องการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

1. รับทราบรายงานกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาว่ากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ฉบับนี้ มีผลท าให้

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 

และ 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลยัต้องด าเนนิการหรือเปลี่ยนแปลงด าเนนิการ
อย่างไรบา้ง 

ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
1.2.11 รายงานการรวบรวมข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกันตาม
รูปแบบส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามรายงานการประชมุสภา
มหาวิทยาลยั 
 

1. รับทราบการรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ตามรูปแบบ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
2. ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและจัดพิมพ์เล่มข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศที่เป็นกฎให้อยู่ในเล่มเดียวกัน ตั้งแต่มหาวิทยาลยั 
มีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เป็นต้นมา รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบบัเดียวกันด้วย เพื่อปรบั 
ให้เป็นปัจจุบนั พร้อมจัดส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง) 

และ 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 

1.2.12 รายงานจ านวนรา่งข้อบังคับที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแล้ว แต่ยังไม่มีการเสนอ
ให้นายกสภามหาวิทยาลยัลงนาม 
 

รับทราบจ านวนร่างข้อบังคับที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัลงนาม และที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไข (รา่ง) 
ข้อบังคับฉบับที่ยังไม่มีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลยั 
ลงนาม จ านวน 3 ฉบบั ดังนี ้
1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแกไ้ขถ้อยค า
ตามความเห็นของงานกฎหมายและนิติการ และให้แกไ้ขความใน 
บทเฉพาะกาล ข้อ 16 โดยตัดค าวา่ “ในกรณีที่” ออก  

ทั้งนี้ เมื่อกองบริหารงานบุคคลแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฉบับ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ต่อไป 
2. (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  
ว่าดว้ยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีการ
พิจารณาแก้ไข ดังนี ้
2.1 เห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับตามความเห็นของงาน
กฎหมายและนิติการ ยกเว้นความเห็นตามข้อ 8 การระบุอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งที่ประชุมเห็นควร
ให้คงไว้ตามเดิม เนื่องจาก ข้อ 6 เป็นการระบุอ านาจและหนา้ที่

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์ อรุณแสง) 

และ 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ เช่นเดียวกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพื่อให้ผู้อ่านไม่เกิด
ข้อสงสัยว่าคณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่อย่างไร  
2.2 เห็นควรให้ตัดความในบทเฉพาะกาล ข้อ 20 วรรคสอง 
ออก เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2550 
แตกต่างจากองค์ประกอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่ จึงไม่อาจ
ให้กรรมการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งต่อไปได้จนครบวาระ
เท่ากับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ร่างข้อบังคับมีผล 
ใช้บังคับ 
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและส านัก พ.ศ. .... ที่ประชุม
เห็นให้ตัดความในบทเฉพาะกาล ข้อ 20 วรรคสอง ออก
เช่นเดียวกัน เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ ตามข้อบังคบัฯ วา่ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
พ.ศ. 2550 แตกต่างจากองค์ประกอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับฉบับใหม่  
จึงไม่อาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งต่อไปจน
ครบวาระเท่ากับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ร่างข้อบังคับ 
มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้ ให้กองบริหารงานบุคคลเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันและ
ส านัก พ.ศ. .... ที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ เพื่อพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า การพิจารณาและ
ตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ผ่านมา  
ยังมีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก แต่หากมีการเสนอให้นิติกร ราย 
นางสาวสุภาพร ปิติเขต ตรวจสอบจะมีความละเอียดรอบคอบ
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอให้
นางสาวสุภาพร ปิติเขต เป็นผู้ตรวจสอบร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
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และประกาศทุกครั้งก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้อธิการบดี 
และรองอธิการบดี (นายสถิตย์ อรุณแสง) ไปพิจารณาการ
บริหารงานหรือมอบหมายงานให้บุคลากรในงานกฎหมายและ
นิติการ โดยอาจจัดสรรขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) ให้ชัดเจนว่าบุคคลใดมีหนา้ที่รับผดิชอบ
ภาระงานใดบา้ง 

1.2.13 การก าหนดกรอบเวลาการ
เสนอให้นายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม
ในร่างข้อบังคับ ระเบยีบ หรือประกาศ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแล้ว 
 

รับทราบการก าหนดกรอบเวลาการเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลยัลงนามในร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสนอเร่ืองให้นายกสภามหาวทิยาลัย
พิจารณาลงนามหลังจากวันทีไ่ดร้ับมติสภามหาวทิยาลัยแล้ว 
ไม่เกิน 3 วันท าการ หรือโดยเร็วที่สุด 

มหาวิทยาลยั 
 

1.2.14 รายงานความคืบหนา้การจัดท า
แผนการพัฒนาตลาดราชมงคล 

รับทราบรายงานความคบืหน้าการจัดท าแผนการพฒันาตลาด
ราชมงคล และให้น าแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) มาน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
คร้ังถัดไป 

รองอธิการบดี 
(ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง) 

1.2.15 แนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุน
ภายใน การบริหารจัดการกองทุน และ
การควบคุมก ากับดูแลกองทุน 

รับทราบแนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการ
กองทุน และการควบคุมก ากับดูแลกองทุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทุนนัน้ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลยั 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการขอปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในหลักการการ 
ขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดท าร่างข้อบังคับ พร้อมตารางเปรียบเทียบฉบับเดิม
และฉบับใหม่ ปัญหาและอุปสรรค วัตถุประสงค์ เหตุผลความ
เป็นมาที่น ามาสู่การเสนอร่างในเรื่องดังกล่าว เสนอ
เลขานุการคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 
และผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลยัรับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.1 นี้  
เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้ที่สมควรได้รบัปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ตามข้อ 9 (1) (2) (5) และ (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ข้อ 9 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ของมหาวิทยาลัย เปน็ประธานกรรมการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ 
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  

2. ข้อ 9 (2) กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เปน็กรรมการ ได้แก่ นายธีรพล  
ขุนเมือง และนายวัลลภ มานะธญัญา 

3. ข้อ 9 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบ้ริหาร 
จ านวนสองคน เปน็กรรมการ ได้แก่ นายธานี สมวงศ์ และ 
นายภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง 

4. ข้อ 9 (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
คณาจารย์และข้าราชการ จ านวนสองคน เปน็กรรมการ ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และผูช้่วย
ศาสตราจารย์ประภาส กลบันวล 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.3.1 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบด ี
(นายสถิตย์ อรณุแสง) 

และ 
งานสภาและเลขานุการกิจ 

4.3.2 พิจารณาการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา (สายวชิาการ)  
ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย และพนักงาน
มหาวิทยาลยั (สายวิชาการ) ใหด้ ารง
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 
ราย (ข้อบังคับ ฯ ปี 2550) 
 

1. อนุมัติการก าหนดต าแหนง่และแต่งตั้งขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นายศุภกิจ พัวประเสริฐ สงักัดคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวนัที่ 16 มิถนุายน 2564 ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ  
2. อนุมัติการก าหนดต าแหนง่และแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัย  
(สายวชิาการ) ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ดังนี ้

1) นางวชินี มัธยม สังกัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมีเชิงฟสิิกส์ ทัง้นี้  

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 

และ 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ก่อนวนัที่ 14 กันยายน 2564 ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 

2) นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ สังกดัคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ ทัง้นี้ ไม่ก่อนวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 ตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

3) นายอ านาจ สุขแจ่ม สงักัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ อนุ
สาขาวชิาพลศึกษา ทัง้นี้ ไม่ก่อนวนัที่ 20 สงิหาคม 2564 ตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ    
    ทั้งนี้ ให้มหาวทิยาลัยเสนอกรอบระยะเวลาในการพจิารณา
ต าแหนง่ทางวชิาการในการประชมุสภามหาวทิยาลัย ครัง้ที่ 5/2565 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรอง
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.2 นี้ เพื่อมหาวทิยาลัยด าเนนิการ
ต่อไป 

4.3.3 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนด

ต าแหน่งและแตง่ตั้งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบนัอุดมศึกษา (สายวชิาการ)  

ให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2550)  

 

รับทราบการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการเสนอ และให้แจ้ง
ผลการพิจารณาและสิทธิในการขอทบทวน 
ผลการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการให้ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทราบต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3.3 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 

และ 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 

4.3.4 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนด
ต าแหน่งและแตง่ตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา 
(สายวชิาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวชิาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 
2560) 
 

รับทราบการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหนง่และแต่งตัง้ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และพนักงานมหาวทิยาลัย  
(สายวชิาการ) ให้ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
(เกณฑ์ ป ี2560) ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เสนอ และให้แจ้งผลการพิจารณาและสทิธิในการขอทบทวนผลการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการให้ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการตามข้อเสนอแนะของประชุมสภา
มหาวิทยาลยั โดยให้พิจารณาว่าผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทีม่ี

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 

และ 
ผู้อ านวยการ 

กองบริหารงานบุคคล 
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ชื่อระเบียบวาระ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป ผู้รับผิดชอบ 
ผลงานวิจัยผ่าน จ านวน 2 เรื่อง ตามเกณฑป์ี 2560 แต่ต าราไม่ผา่น
เกณฑ์จ านวน 1 เรื่อง กรณีนีผู้้ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ
สามารถยืน่ทบทวนได้ แต่หากยื่นทบทวนแล้วไม่ผา่น ผลงานวิจัย 
ทั้ง 2 เรื่องนี้ สามารถเก็บไว้ยืน่ขอก าหนดต าแหนง่ตามเกณฑ์ใหม ่
ได้หรือไม่ และในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการยืน่ขอ
ก าหนดต าแหนง่ตามเกณฑป์ี 2563 ก่อนวันที่ 23 มิถนุายน 2565 
สามารถเก็บผลงานไว้ได้หรือไม ่และเมื่อมหาวทิยาลัยแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบ จะต้องแจ้งให้ทราบดว้ย 
ว่า มีผลงานวิจัยผ่านการประเมิน จ านวน 2 เรื่อง แต่ต าราไม่ผา่น 
จ านวน 1 เรื่อง จึงเปน็เหตุท าให้ไม่ผ่านการพจิารณาต าแหนง่ทาง
วิชาการ โดยทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัรับรองมตทิี่ประชุมระเบียบ
วาระที่ 4.3.4 นี้ เพื่อมหาวิทยาลยัด าเนนิการต่อไป 

4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ส่วนแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิาเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ อยู่ระหวา่งรอ
การอนุมตัิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เนื่องจาก
ที่ประชมุได้เลื่อนการพิจารณาหลกัสูตรดงักลา่วออกไป โดยให้น า 
ไปพิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที่พิเศษ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
ได้ตามปกติ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.4.2 นี้ เพื่อมหาวิทยาลัยด าเนนิการต่อไป 

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สาลินันท์ บุญม)ี 

และ 
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
และ 

คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 

ที่ประชุมเห็นควรเลื่อนการพิจารณาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์(หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกไป โดยให้น าไป
พิจารณาในการประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เนื่องจากเห็นควรให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัได้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรใหม ่
ได้อย่างถี่ถ้วนมากยิง่ขึ้น 

รองอธิการบด ี
(รศ.ดร.สาลินนัท ์บุญม)ี 

และ 
ผู้อ านวยการส านักสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

และ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุม ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับทราบและร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีข้อเสนอแนะและความเห็น ดังนี้ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า ขอหารือที่ประชุม 
ในประเด็นเรื่องของการน าสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวาระการพิจารณานั้น ค าถามว่าจะให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องใด เห็นควรให้เป็นวาระเพ่ือทราบ แต่หากท่านใดจะเสนอให้มีการด าเนินอย่างไร หรือรายงานความ
คืบหน้า หรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไรสามารถให้ข้อเสนอแนะได้  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ประเด็นท่านอธิการบดีต้องการให้น ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในประเด็นที่ส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากมีผู้บริหาร CEO บางท่านไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนคณะกรรมการชุดนี้คณบดีบางท่าน  
ก็ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน จึงอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่สภามหาวิทยาลัยสั่ งการ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแจ้งเพ่ือทราบ ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและใช้ในการบริหารจัดการด้วย  
ส่วนจะมีประเด็นใดที่ผู้รับผิดชอบแต่ละวาระต้องการน าเสนอหรือมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถหารือ
กันได้ในคณะกรรมการชุดนี้ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า ขอเป็นมติที่ประชุมว่า 
หากการประชุมในครั้งถัดไปในวาระนี้ขอย้ายไปอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ส่วนท่านใดจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือบางประเด็นจะเสนอในระเบียบวาระพิจารณาก็ให้แยกออกเป็นประเด็นไป 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอเพ่ิมเติมความเห็นของผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ระเบียบวาระที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบของ
คณะกรรมการชุดนี้ วาระนี้จะเป็นวาระแจ้งผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องใดปฏิบัติแล้ว  
ก็ให้รายงานว่าปฏิบัติแล้วหรือยังไม่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ทางงานสภาฯ ได้ด าเนินการท าเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว 
โดยแยกเป็นรายหน่วยงานไปให้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานสามารถรายงานผลการด าเนินการตามมติ  
ที่ประชุมได้ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถตัดวาระนี้ออกได้หากมีการด าเนินการแล้ว  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเป็นเรื่องของ
การติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมติการประชุมครั้งนั้นออกมาอย่างไร
เพ่ือให้คณะกรรมการบางท่านได้รับทราบเนื่องจากบางท่านไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องของการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นอีกกรณีหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะเป็นสองเรื่องในเวลา
เดียวกัน และการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละคราวต้องการเพียงแค่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับทราบเท่านั้นใช่หรือไม่ 
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ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก
วาระของสภามหาวิทยาลัยจะมีบางวาระที่มีผู้รับผิดชอบหากระบุเป็นรายบุคคล/รายหน่วยงานก็ด าเนินการตามมติ  
ที่ประชุมได้ทันที แต่มีบางวาระผู้รับผิดชอบคือมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีจึงต้องการให้น าวาระนี้มาพิจารณาด้วย
ว่าผู้ใด/หน่วยงานใดจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งมีบางวาระที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางคณะ สถาบัน ส านัก ด้วย 
อาจจะต้องน าเข้ามาเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ บางวาระไม่ใช่เพียงแค่รับทราบอย่างเดียว บางวาระอาจจะต้อง
มีการพิจารณาในวาระนัน้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) 
ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีหากจะเปลี่ยนแปลงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ  
ไปหารือกับอธิการบดีในเรื่องนี้ หากที่ประชุมนี้จะมีการพิจารณาว่า จะย้ายวาระออกไปอยู่ในวาระเพ่ือทราบเห็นควร
ว่าไม่น่าจะเป็นส่วนที่คณะกรรมการชุดนี้สามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นได้  และมีบางเรื่องที่ต้องการให้ 
ที่ประชุมนี้ร่วมกันพิจารณา  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า หากเป็นเรื่องที่พิจารณา
ต้องมีประเด็นแต่ว่าตอนนี้มีทุกระเบียบวาระ ซึ่งในหลักของการจัดประชุมจะต้องบอกได้ว่าเราจะพิจารณาเรื่องอะไร 
และมติในการพิจารณานั้นเป็นอย่างไร อนุมัติ เห็นชอบ หรือรับหลักการ และไม่สามารถลงมติที่ประชุมได้  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) ให้ความเห็นว่า เห็นควรพิจารณา 
เป็นวาระ หากเป็นวาระเพ่ือทราบก็ให้ออกมติรับทราบ วาระใดให้พิจารณาก็มีมติมอบผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ไปด าเนินการ และหากที่ประชุมเห็นชอบให้วาระนี้เป็นวาระพิจารณาก็เห็นควรให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวาระนี้  
ว่าจะออกมติวาระนี้อย่างไรดี 

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นควรให้พิจารณาระเบียบวาระนี้  
หากวาระที่มีผู้รับผิดชอบแล้วก็ให้ออกมติรับทราบ ส่วนวาระที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบก็ให้ที่ประชุมพิจารณามอบ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นว่า หากเป็นเรื่องเพ่ือทราบ
มติคือรับทราบและเห็นด้วย แต่หากมีประเด็นใดที่จะต้องไปพิจารณาจะลงมติอย่างไรเนื่องจากมีหลายวาระ 
ขณะเดียวกันในประเด็นรับทราบก็มีข้อเสนอแนะได้ในบางประเด็น ส่วนประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบ
มหาวิทยาลัยเป็นอ านาจของอธิการบดีและไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้ ซึ่งเป็นอ านาจของอธิการบดีที่จะมอบ  
เรื่องนี้ให้กับผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนอธิการบดีจะมอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ก็เป็นอ านาจของท่าน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์) 
เห็นควรให้เลขานุการคณะกรรมการไปหารือกับท่านอธิการบดีว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร แล้วจึงน ามาเข้าที่ประชุม
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากวันนี้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาแล้ว ควรที่จะท าการพิจารณาทีละวาระ วาระเพ่ือทราบที่ประชุมก็รับทราบ 
เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องน าวาระนี้กลับเข้ามาในที่ประชุมนี้อีกเพราะขณะนี้ยังมีอีก 2 ครั้ง ที่ยังไม่ได้น าเข้ามาในที่ประชุม
ครั้งนี้ด้วย  
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ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยผู้ช่วยอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป) เนื่องจากท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่าน
ย่อมคาดหวังในผลงานของวันนี้ด้วย ไม่ใช่ส่งกลับคืนไปให้ท่านเป็นผู้พิจารณา แต่หากมีบางประเด็นที่คณะกรรมการ
ชุดนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ก็ให้ท่านเป็นผู้พิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็น
ส าคัญหรือเร่งด่วนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เห็นควรมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหารือกับอธิการบดี หากจะมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระนี้ จากเดิม “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.4 พิจารณาเรื่องการด าเนินงานตามนโยบาย 
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย” เปลี่ยนเป็น “ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่  1.2  
เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นส าคัญหรือเร่งด่วนจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย” 

2.  ประเด็นวาระที่ 1.2.13 การก าหนดกรอบเวลาการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในร่างข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มติสภามหาวิทยาลัยรับก าหนดกรอบเวลาการเสนอให้
นายกสภาลงนามในร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสนอข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ไม่มีการแก้ไขจากสภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามหลังจากวันที่ได้รับมติสภามหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 3 วันท าการ หรือโดยเร็วที่สุด  
แต่เนื่องจากเกิดความล่าช้าในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการเสนอข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ จากหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถด าเนินการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามได้ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
ไม่เกิน 3 วันท าการ หรือโดยเร็วที่สุด กรณีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไข จึงเห็นควรมอบ 
รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) จัดท ากระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2565 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2565  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2565  
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5.2  การออกประกาศการเก็บค่าประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ขอหารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากงานสวัสดิการ  

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการตรวจสอบการเก็บค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา พบว่านักศึกษาท่ีท าการลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษามีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวน 300 บาท ซึ่งไม่ได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ซึ่งท าให้นักศึกษาที่รักษาสภาพอาจไม่ได้รับความคุ้ มครองจากการประกันอุบัติเหตุ  
จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเพ่ิมเติมจากประกาศเดิม เพ่ือเป็นการคุ้มครองนักศึกษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ มอบผู้ช่วยอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) ประสานการด าเนินการกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนา
นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือแนวทางในการจัดท า (ร่าง) ประกาศการเก็บค่าประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติม
จากนักศึกษาทีร่ักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

5.3  ขอหารือระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) กล่าวว่า การเสนอเรื่องของระเบียบในการ

จัดท า Credit Bank  ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ การเสนอขออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมต่างคณะ 
และสลิปเงินเดือนออนไลน์ ทั้งนี้ จะขออนุญาตน าทั้ง 4 เรื่องนี้ หารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งถัดไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) น าทั้ง 4 เรื่องนี้ เสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  

 
 

(นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                ผู้จดรายงานการประชุม


